



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๓๐๓/๓๕๖๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลของประเทศไทย ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดหมวดหมู่ย่อยภายใต้บัญชีบริการดิจิทัลในภาคผนวก ก.๑ ดังนี้

๑. รายการหมวดหมู่ย่อย หัวข้อ “บริการด้านซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าว่าจ้างให้ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้เฉพาะกับงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกค้าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (Software Customize Services)” โดยสินค้าและบริการ ดังกล่าว ไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ เนื่องจากเป็นการผลิตหรือพัฒนาตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึ่งไม่ใช่งานทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้กับหลายหน่วยงานและงานนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำไปพัฒนาหรือขายต่อให้กับหน่วยงานอื่นได้ จึงควรพิจารณาทบทวนตัดรายการหมวดหมู่ย่อย หัวข้อดังกล่าว ออกจากรายการในหมวดหมู่หลักทั้งหมด

๒. หมวดหมู่หลัก บริการซอฟต์แวร์ (Software Service) หมวดหมู่ย่อย หัวข้อ “บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Software)” และ “บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)” เป็นบริการที่ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานการให้บริการได้ชัดเจน โดยมีปัจจัยของมูลค่างาน ผลกระทบที่จะเกิด ความซับซ้อนของปัญหา และอาจต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ตามโจทย์ของผู้ว่าจ้าง จึงควรพิจารณาทบทวนตัดรายการหมวดหมู่ย่อย หัวข้อดังกล่าว ออกจากรายการในหมวดหมู่หลัก บริการซอฟต์แวร์ (Software Service)

๓. หมวดหมู่หลัก บริการดิจิทัลด้านการบริการภาครัฐ (GovTech) หมวดหมู่ย่อย หัวข้อ “บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)” เป็นบริการที่ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานการให้บริการได้ชัดเจน โดยมีปัจจัยของ มูลค่างาน ผลกระทบที่จะเกิด ความซับซ้อนของปัญหา และอาจต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่ตามโจทย์ของผู้ว่าจ้าง จึงควรพิจารณาทบทวนตัดรายการหมวดหมู่ย่อย หัวข้อดังกล่าว ออกจากรายการในหมวดหมู่หลัก บริการดิจิทัลด้านการบริการภาครัฐ (GovTech)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๗๐๓๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๗๐๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@oae.go.th